



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 16 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,302 ราย เป็นผู้ป่วยจากเรือนจำ 1,219 ราย จะมีการนำไปรวมกับตัวเลขในวันพรุ่งนี้ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 101,447 ราย รักษาหาย 38,377 ราย ยังรักษาอยู่ 35,055 ราย แบ่งเป็นรักษาใน รพ. 21,462 ราย รพ.สนาม 13,593 ราย อาการหนัก 1,228 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 408 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย รวมเสียชีวิต 589 ราย อยู่ในอันดับที่ 92 ของโลก สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 163,697,552 ราย เสียชีวิต 3,392,646 ราย รักษาหายแล้ว 142,146,417 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 3 แสนราย เสียชีวิต 4 พันกว่าราย ขยายล็อกดาวน์กรุงนิวเดลีถึง 24 พ.ค. **อิตาลี** หลังฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน 5 สัปดาห์ ยอดติดเชื้อลดลง 80% **สิงคโปร์** เตรียมฉีดวัคซีนเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หลังนักเรียนติดโควิดเพิ่ม **มาเลเซีย** ผู้เสียชีวิต 44 ราย สูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาด **ไต้หวัน** ขอปชช.อย่ากักตุนสินค้า หลังบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

-รพ.ทพทัน จ.อุทัยธานี สั่งปิดห้องฉุกเฉินด่วน หลังพบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ปกปิดไทม์ไลน์ ให้ข้อมูลเพียงอาการปวดท้อง หลังแอดมิทมีอาการบ่งชี้จึงแจ้งเรียกแพทย์พบว่ามีปอดติดเชื้อ ทำ SWAB ผลเป็นบวก

2.สุวรรณภูมิพบพนักงานติดเชื้อหลายร้อยราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, pptvhd36, 77kaoded)

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบพนักงานของบริษัทพันธมิตรที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานฯ ติดเชื้อโควิดกว่า 126 คน และรอผลตรวจอีก 190 ราย ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 6 ระบุ จำนวนผู้ติดเชื้อยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผลตรวจจะมาเป็นระยะ ขณะนี้บางส่วนเข้ากักตัวแล้ว และฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิไปแล้วกว่า 4 พันราย รอดำเนินการอีกกว่า 4 หมื่นราย คาดฉีดครบทั้งหมดประมาณปลายเดือนมิ.ย.

3.สำรวจพบคนในชุมชนสวมหน้ากากน้อยและไม่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-กรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล พบคนในชุมชนเกือบร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ใน 3 สวมหน้ากากน้อยและสวมไม่ถูกต้อง แนะนำคนไทยสวมหน้ากากและกำชับให้ถูกวิธี เลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม หากใช้แล้วเกิดการฉีกขาด ไม่กระชับ หรือเปื้อนสารคัดหลั่งให้เปลี่ยนใหม่ทันที ส่วนการกำจัด หากเป็นผู้ป่วยในรพ. ให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ ประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด

4.รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-จ.เพชรบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ พนง.โรงงานติดโควิด 26 ราย ทีมสอบสวนโรคเร่งเข้าตรวจสอบพนักงานทั้งหมดกว่า 11,000 คน ป้องกันการระบาดขยายวงกว้าง สั่งให้ปิดเพื่อสอบสวนโรค 7 วัน พร้อมเตรียมตั้งรพ.สนามในพื้นที่โรงงาน

5.คลัสเตอร์ รพ.บ้านโป่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, kapook, isaranews, ch7, js100)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ คลัสเตอร์ที่นำเป็นห่วง คือ จ.ราชบุรี มีรายงานการติดเชื้อใน รพ.บ้านโป่ง ผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงอายุ 31 ปี ไปเฝ้าแม่ที่ป่วยในวอร์ดอายุรกรรมหญิง ทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นในหอผู้ป่วยเดียวกัน 9 ราย และจนท.ที่ดูแลผู้ป่วยรายอื่นๆ ติดเชื้ออีก 6 ราย จากนั้นจนท.แพร่เชื้อให้แม่ต่อ รวมติดเชื้อแล้ว 17 ราย และเสียชีวิต 4 ราย จึงมีการคัดกรองเพิ่มเติมเชิงรุกพบผู้สัมผัสร่วมบ้านรวมกับยอดผู้ป่วยเดิมเป็น 30 ราย คกก.โรคติดต่อจังหวัดได้เข้าไปดูแลและควบคุมให้การระบาดอยู่ในพื้นที่จำกัด และทุกรพ.ต้องเข้มงวดในส่วนของญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วยในรพ.

6.จนท.สธ.เสียชีวิตหลังรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่กองบริหารการสาธารณสุข อายุ 29 ปี เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 7 วัน ว่า ผู้เสียชีวิตถูกส่งรพ.พระนั่งเกล้า ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป โดยจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ขณะที่ญาติยืนยันผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวและเป็นคนแข็งแรง หลังได้รับวัคซีนกลับมาที่บ้านยังบอกกับครอบครัวว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไร และชักชวนญาติที่น้องให้เข้ารับวัคซีนด้วย แต่หลังจากเกิดเรื่องครอบครัวได้ระงับการฉีดวัคซีนไปก่อน และจะรอผลการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, thaigov, thestandard, js100, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ชุดตรวจและน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด 19 จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามประกาศ สธ. ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ผลิต นำเข้า หรือผู้ขายต้องขายให้เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ รพ.เฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเทคนิคการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, newtv, js100, thaigov

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าและอสม. ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1.1 ล้านโดส จากที่จัดสรรไป 2.5 ล้านโดส จะเร่งจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับ อสม.ทุกคน ด้าน DDC โพล สำรวจพบคนไทยอยากฉีดวัคซีน 60.4% ไม่อยากฉีด 11.7%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, changmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ขับรถแท็กซี่ป้องกันและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสังเกตอาการสวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดรถใน 5 จุด ที่มีการสัมผัสร่วมบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้แก่ ที่จับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่ง ที่เท้าแขน และกระจกภายในรถ ด้วยน้ำฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงจากรถ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันทันตกรรม แนะนำผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นด้วยตนเองในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 โดยผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยแปรงสีฟันขนนุ่มและยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันร่วมด้วย ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลช่วยทำความสะอาดช่องปาก โดยปรับให้ผู้สูงอายุนั่ง 30-45 องศา หรือนอนตะแคง เพื่อป้องกันการสำลัก ใช้ผ้าสะอาดพันรอบนิ้วมือตนเอง ชุบน้ำ เช็ดริมฝีปากผู้สูงอายุให้ชุ่มชื้น จากนั้นเช็ดทำความสะอาดฟัน เหงือก กระพุ้งแก้ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (nationtv, INN, isaranews, sanook)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 2,242,150 ราย แบ่งเป็น เข็มแรก 1,462,762 ราย เข็มที่สอง 779,388 ราย ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก เป็นห่วงเรื่องกลุ่มที่เดินทางจากเมียนมาโดยช่องทางธรรมชาติ ซึ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ส่วนที่เดินทางจากกัมพูชามี 14 ราย อีกส่วนคือประเทศมาเลเซียมีการเดินทางข้ามที่ด่านข้ามแดนถาวรทางบก 3 ราย จึงมอบให้ ก.แรงงาน หารือกับกรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีการผลักดันให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศเหล่านั้นกลับประเทศ

-ระดับความต้องการเตียงในระดับสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรองรับได้ แต่ที่เป็นห่วงคือ เตียงในระดับสีเหลืองและสีแดง โดยสีแดงรอแอดมิท 805 ราย แอดมิทแล้ว 314 ราย จัดสรรแล้วรอดำเนินการ 439 ราย และมี 52 ราย ติดต่อไม่ได้เนื่องจากพยายามติดต่อรพ.ด้วยตนเองจึงขอรอ หรือบางรายมีการตรวจหลายคนในครอบครัวจึงอยากรอผลตรวจของสมาชิกอื่นๆ ทำให้ศูนย์เฝ้าระวังและกลุ่มการแพทย์มีความเป็นห่วง เพราะการไม่เข้าสู่ระบบการจัดสรรเตียงที่เป็นมาตรฐานอาจทำให้อาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงได้

-ขณะนี้ กทม. เผ่าระวัง 27 คลัสเตอร์ กระจายใน 17 เขต ที่น่าห่วงและได้นำเข้าหาหรือในที่ประชุมมี 5 คลัสเตอร์ เพราะมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวัน คือ 1.แคมป์คนงานเขตหลักสี่ 2.แฟลตดินแดง 3.แคมป์คนงานเขตวัฒนา 4.คลองถมวงเวียน 22 ป้อมปราบศัตรูพ่าย และ 5.ตลาดห้วยขวางดินแดง

-สรุปผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาและซิโนแวค พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเพิ่มขึ้น 97.26% วัคซีนซิโนแวคเพิ่มขึ้น 99.49% ทั้งสองชนิดมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติและเกิดภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับการฉีดวัคซีนจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นและเมื่อมีการติดเชื้อจะไม่มีอาการหนักหรือเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, TNN, ch7)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจงเรื่องการยกเลิกการสวมใส่หน้ากากขณะประชุมฯ ว่า ขณะนี้ยังใช้ข้อกำหนดที่ 22 ที่ระบุว่าต้องสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่จะขยายแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในสถานการณ์เฉพาะ นอกนั้นให้สวมหน้ากากได้ในระหว่างการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเฉพาะผู้ที่อภิปรายเท่านั้น ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมที่เหลือยังต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, pptvhd36

-นายกศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน Walk in เริ่ม 24-31 พ.ค. ให้ผู้ให้บริการด้านหน้าขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟ-เรือ-รถเมล์-คนขับแท็กซี่-มอเตอร์ไซด์รับจ้างฉีดก่อน หลังจากนั้น 1 มิ.ย. เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กำชับให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับ ก.มหาดไทย สปสช. และรพ.ในเครือข่าย ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ “แรงงาน...เราสู้ด้วยกัน” สามารถตรวจคัดกรองผู้ประกันตนไปแล้ว 112,064 คน พบ

ประเด็นข่าว

ผู้ติดเชื้อ 2,790 คน คิดเป็น 2.49%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาไท, TNN, amarin, thebangkokinsight)

-สปสข. เตรียมบงฯ 100 ล้าน เยียวยาผู้ที่แพ้วัคซีน ย้อนหลังตั้งแต่ 5 เม.ย. 2564 ยืนยันยังไม่มีใครเสียชีวิตจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN, topnews

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่จุดบริการฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าว ย้ำเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงก่อน โดยวันนี้จะเร่งฉีดให้คนขับรถหรือเรือโดยสารสาธารณะ ต่อไปเป็นคนขับแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ผู้ที่ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน

-จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยง 12-16 พ.ค. 2564 มีผู้ต้องขังติดเชื้อรวม 9,783 คน จาก 8 เรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งแจ้งกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับของ ตม.สงขลา มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ว่า เป็นข้อมูลในปี 2563 ปัจจุบันได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดการแพร่ระบาดในห้องกักแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์)

-กรมราชทัณฑ์ ซึ่งแจ้ง กรณี น.ส.ปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ่ง แกนนากุ่มราชภูร โพสต์เฟซบุ๊กกระบุบิดาและมารดาติดเชื้อโควิด 19 จากคนที่ได้รับเชื้อมาจากในเรือนจำ ซึ่งผู้ต้องขังและนักโทษไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการแพร่ระบาดในเรือนจำมาก่อนเพียงใด ว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในหลายเรือนจำจริง แต่กรมฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่ สธ. กำหนด ซึ่งกรณีของ น.ส.ปณัสยา ผู้ต้องขังที่นอนร่วมห้องและใกล้ชิดระหว่างถูกคุมขัง และเพื่อนร่วมแดนอีก 1,500 คน ไม่มีใครติดโควิด

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ภัยสุขภาพจากฟ้าผ่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าช่วงนี้มีแนวโน้มอาจเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้ เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ควรระมัดระวังป้องกันตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้ง ไร่ สวน ในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนอง หากเห็นว่าฝนกำลังจะตกควรรหาที่หลบในบ้านหรืออาคารที่มีกำแพงล้อมรอบ และยืนให้ห่างจากผนัง หน้าต่าง หรือประตูบ้าน ไม่สัมผัสกับโลหะทุกชนิดที่อาจเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า ไม่สัมผัสหรือใช้อุปกรณ์การทำงานที่เป็นโลหะต่างๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสน้ำซึ่งน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอยู่นอกตัวอาคารขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ทั้งนี้ หากพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่า ให้รีบโทรแจ้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

การสอบใบอนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กฎกระทรวงกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน 180 วัน ซึ่งกรมฯ ได้เปิดรับสมัครและสอบข้อเขียนออนไลน์ แบ่งเป็น 1.กลุ่มวิชาชีพ 5 สาขาในการบริการสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เภสัชกร สมัครสอบโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมด้านคุณวุฒิพื้นฐาน 2.บุคคลทั่วไป ต้องเข้าอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา ผลสอบรอบแรกพบว่ากลุ่มวิชาชีพ 5 สาขา มีผู้สอบผ่านเพียง 166 คน จากผู้สมัคร 2,100 กว่าคน คาดว่าสาเหตุหลักมาจากระบบออนไลน์ล่มในระหว่างสอบ ทำให้ส่งกระดาษคำตอบไม่ได้ กรมฯ จึงเปิดรับสมัครรอบที่ 2 โดยมีมาตรการเยียวยาให้ผู้สมัครรอบแรกสามารถสอบใหม่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเวลเนสรายกลาง-รายเล็กได้ทำหนังสือขอเข้าพบผู้บริหาร สธ. เพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากทราบมาว่าการสอบออนไลน์ครั้งที่ 2 ยังทำเหมือนกับครั้งแรก

ปัญหายาเถื่อนแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ตลาดยาเถื่อนกำลังเป็นปัญหาอย่างหนักตามตะเข็บชายแดน โดย ภก.อินแก้ว สิงห์แก้ว เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยาแก้ปวดกลุ่ม สเตียรอยด์หลายราย และพบว่าผู้ขายนำเข้ายาจากต่างประเทศมาขายในตลาดนัดชายแดน และกระจายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงในกรุงเทพฯ ผ่านรถประจำทาง ขนส่งเอกชนและพัสดุไปรษณีย์ ได้แก่ ไขปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม โดยให้ความรู้ในชุมชนควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกลุ่มชาวบ้านที่เลือกซื้อยาเถื่อนแบ่งเป็น 1.กลุ่มผู้สูงอายุและใช้แรงงาน ใช้ยาสเตียรอยด์แก้ปวดเพื่อให้งานต่อได้ 2.กลุ่มวัยรุ่นใช้ยาครีมสเตียรอยด์ทาเพื่อให้อายุ และ 3.กลุ่มประชาชนทั่วไป ใช้ยาครีมสเตียรอยด์ในการแก้แพ้ แก้คัน ด้าน ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังคสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ระบุว่า พื้นที่ชายแดนมีความอ่อนไหวด้านสุขภาพ ในปีที่ผ่านมาพบยาเถื่อนเหล่านี้ขายอยู่ในตลาดแม่สอดกว่าสองร้อยล้านเม็ด ปัจจุบันประเทศไทยมี 89 ช่องทาง ใน 25 จังหวัดที่เป็นช่องทางชายแดนรอบประเทศ ได้พยายามผลักดันให้ปัญหาดังกล่าวเข้ามาในระบบเชื่อมกันระหว่างฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยขณะนี้ได้เริ่มพัฒนาความร่วมมือกับประเทศลาวเป็นประเทศแรก